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ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.
ได้กล่าวผ่านจดหมายเปิดผนึก ดังนี้

อัตราจ้าง

 ขณะนี ้เข้าใจว่า น้องๆ อัตราจ้างที่ยังรักและมีความสุขในการทำงานกับ สพฐ.
ก็คงต่อสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังเป็นอัตราค่าจ้างเดิม
เพราะอัตราค่าจ้างใหม่ยังรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอยู่ ผมเองก็เฝ้ารอมาหลายอังคารแล้ว เหมือนกัน
ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการกลั ่นกรองเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีคงพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพราะการตัดสินใจครั้งนี้มีผลกระทบในวงกว้างทั้งประเทศ
กล่าวคือ อัตราจ้างของทุกส่วนราชการจะได้รับอัตราจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 , 12,285 และ 15,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว มีน้องๆ
ธุรการหลายคนโทรไปบอกผมว่า อัตราจ้าง อปท. ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพแล้ว ผมคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้
ถ้าได้ต้องได้เหมือนกัน ขณะนี ้ที่ได้เบิกจ่ายให้แล้วก็จะมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
ที่ใช้งบบุคลากรในการจ้าง จนถึงขณะนี้ผมก็ยังมีความมั่นใจว่าน้องๆ อัตราจ้างที่
จ้างจากงบดำเนินงานทั้งหลายจะได้รับค่าจ้างตามอั ตราใหม่แน่นอน สิ่งที่ ทำให้ผมมั่นใจเช่นนี ้ก็เพราะ ประการแรก
เรื่องการเพิ่มค่าครองชีพเป็นนโยบายรัฐบาล

ประการที่ สอง งบประมาณปี 2556 ที่ สพฐ. ขอไปโดยกำหนดอัตราค่าจ้างเป็นสองอัตรา คือ 9,000 บาท
และ 15,000 บาท ซึ่งขณะนี้ งบประมาณดังกล่าวผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังสั่งจ่ายตามนี้ไม่ได้
เพราะคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้จ่ายตามอัตราใหม่หรือไม่ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีคงมี 3
ทางเลือก ทางเลือกหนึ่งไม่ให้เพิ่ม ให้ใช้อัตราเดิม (เศร้าสุดๆ) ทางเลือกที่ สองให้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 (เยี่ยมที่
สุด) ทางเลือกที่ สามให้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 (ก็ยังดีนะ) รออีกนิดนึงนะครับน้องๆ
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